

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิดตลาดอยู่ที่ 31.19 แข็งค่าจากวานนี้ มองกรอบวันนี้ที่ 31.15 - 31.25

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.19 แข็งค่าเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ 31.22

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ 31.15 แนวต้านอยู่ที่ 31.25

*ดีลเลอร์ระบุว่า วานี้ดอลลาร์ยังมีแรงเทขายเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในตลาดโลกยกเว้นเยน เนื่องจากตลาดคลายความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน หลังจากที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนจะกล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุมโป๋อ่าว ฟอรัม ฟอ์ เอเชีย (BFA) โดยระบุว่า จีนพร้อมเปิดเสรีทางการค้า ทำให้หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้น

*การรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือน มี.ค.61 ของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดการณ์ โดยอยู่ที่ 3% จากที่คาดว่าจะอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

*นายชาติดา พุฒิชิตา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 โดยตลาดตราสารหนี้ (บอนด์) ไทยยังคงเติบโตได้ดีมีมูลค่าคงค้างรวม 11.77 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จาก 11.56 ล้านล้านบาทเมื่อสิ้นปี 60 ส่วนการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนเริ่มเห็นการปรับตัวของตลาดก่อนการออกเกณฑ์ใหม่การออกตั๋ว BE และหุ้นกู้ โดยผู้ออกที่มีอันดับเครดิตสูงใน Real Sector เร่งการออกหุ้นกู้ และเน้นขายกลุ่มนักลงทุน II / HNW เป็นหลัก ซึ่งในอนาคตจะถูกกำหนดให้ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หากเสนอขายให้ HNW

*วันนี้ ติดตามการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค ประจำเดือน มี.ค.61 คาดว่าจะอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

*เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อ สุทธิในตลาดหุ้นไทย 499.16 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้